

Source : ผู้จัดการรายวัน

61180367

Date : ๖ มิ.ย. 2561 Page : 8

No :



กราบการวะ‘วิชัย’IFEC

ไม่มีใครบอกได้ว่า ชะตากรรมของผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ IFEC จะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะการแกวักกุดกลับสู่ความมืดมนอีกครั้ง หลังจากการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีแนวโน้มที่จะถูกล้ม

นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC กรรมการฝ่ายนายวิชัย ฤทธาวณิชยงค์ อดีตประธานกรรมการที่เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาหนีไม่ถ้วน ประกาศชัดเจน ไม่ยอมรับการตัดสินใจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่ยอมรับกติกานายทะเบียน บริษัท มหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

และไม่ถือว่า คณะกรรมการชุดใหม่ 3 คน ประกอบด้วย พล.ต.บุญเลิศ แจ่มนรินทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการ รวมทั้งนายศุภนันท์ เป็นกรรมการที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีสิทธิใดๆ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ และนัดประชุมผู้ถือหุ้น

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 35 วัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย พล.ต.บุญเลิศ และนายฉัตรณรงค์ อาจมีปัญหาคือความไม่แน่นอนกฎหมายเสียแล้ว

เพราะนายศุภนันท์ยื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้สอบสวนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรณีรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ IFEC ชุดใหม่ที่เหลือเพียง 3 คน และทำให้นายศุภนันท์กลายเป็นกรรมการเสียงข้างน้อย

ความพยายามในการกอบกู้วิกฤต IFEC กำลังถูกต้อนสู่มุมอับ เพราะถ้าไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งหมายถึงผู้ถือหุ้นจะไม่เห็นแสง

สว่างใดๆในการฟื้นฟูบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้

เพราะอำนาจการบริหารจะตกอยู่ในกำมือของนายคุณันท์ และแม้ นายวิชัยจะถูกขึ้น
บัญชีดำ ถูกเตะเปิดพ้นจากการเป็นกรรมการ IFEC

**แต่ไม่มีกฎหมายห้าม นายวิชัยเดินเข้าออกหรือเข้าไปนั่งบัญชาการบริหารในเครือ IFEC
และยังมีอำนาจเซ็นเช็คส่งจ่ายอีกด้วย**

IFEC ควรเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างบริหารงานนานแล้ว และ นายวิชัย
นายคุณันท์ ไม่อยู่ในฐานะที่จะขัดขวางการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ เพราะถือหุ้นเพียงเล็กน้อย
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยกับกลุ่มนายวิชัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กัดดันกรรมการฝ่ายนายวิชัยอย่างหนัก กรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้าพิจารณาเห็นชอบคณะกรรมการชุดใหม่ที่มีเพียง 3 คนแล้ว แต่ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนบริษัท

มหาชน หรือ ก.ล.ต. กลับทำอะไรนายวิชัยและพวกเพียงไม่กี่คนไม่ได้

ทั้งที่ IFEC แทบจะแหลกคามือกลุ่มนายวิชัยอยู่แล้ว

ความเสียหายที่ก่อไว้กับผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ IFEC ไม่ได้ทำให้ นายวิชัยและพวก เกิด
ความเสียหายในความรับผิดชอบแต่อย่างใด คดีถูกฟ้องร้องที่ท่วมตัว ไม่ได้ทำให้กลุ่มนายวิชัย
เกิดความ "สลด" แต่กลับแสดงพฤติกรรมลึ "หัวชนฝา" เหมือนชีวิตที่เหลือ ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว

ถ้าจะพัง IFEC ต้องพังไปด้วย

ไม่รู้ว่ ก.ล.ต. กำลังคิดหรือกำลังจะลงมือทำอะไร เพราะไม่มีความเคลื่อนไหวใดที่
จะนำ IFEC ออกจากทางตัน ไม่มีคำชี้แจงใดกับปัญหาเรื่องกันไป ฟ้องกันมาในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่

หรือ ก.ล.ต. ถอดใจกับ "ลูกบ้า" ของกลุ่มนายวิชัยแล้ว

วิกฤตใน IFEC ยืดเยื้อมาเกือบครบ 1 ปีครึ่งแล้ว และพิสูจน์ว่า ก.ล.ต. เขาไม่อยู่
เพราะถ้าเขาอยู่ คงไม่ปล่อยให้คนเพียงไม่กี่คนก่อความเดือดร้อนให้ผู้ถือหุ้นกว่า 30,000
คนจนถึงวันนี้

ปัญหาใน IFEC ไม่ธรรมดา จึงไม่ควรปล่อยให้ เป็นหน้าที่ของ ก.ล.ต. เพียงหน่วยงาน
เดียว แต่ทุกหน่วยงานจะต้องหารือ ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้วิกฤต โดยจัดการกับ
คนเพียงไม่กี่คนที่เป็นตัวถ่วงความเจริญของบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้

อย่าได้เพียงแต่ยื่นดูคนไม่กี่คนสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ลงทุนกว่า 30,000 คน

ถ้ากฎหมายไม่สามารถบังคับใช้กับ IFEC ได้ ถ้า ก.ล.ต. ไม่สามารถจัดการกับคนเพียง
ไม่กี่คนที่สร้างความย่อยยับกับ IFEC ได้

งานนี้อาจต้องกัมกรบคารวะงามๆ "วิชัย ถาวรวัฒนวงศ์" นายแנםมากจริงๆ .